

## **BÁO CÁO**

**Tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch số 49 - KH/HU, ngày 30/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện**

-----

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/HU, ngày 26/04/2021 của Huyện ủy Than Uyên về tổng kết thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 49-KH/HU, ngày 30/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (sau đây gọi tắt là Đề án 241, Kế hoạch 49). Đảng ủy xã Pha Mu báo cáo tổng kết thực hiện đề án như sau:

### **I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Pha Mu là một xã nằm ở phía Tây Nam của huyện Than Uyên, cách trung tâm huyện 41 km về phía Nam. Phía bắc giáp xã Tà Mít - huyện Tân Uyên; phía nam giáp xã Tà Hừa; Phía đông giáp xã Mường Cang, Mường Kim; phía tây giáp xã Chiềng Khay - huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 12.055,98 ha, trong đó: đất nông nghiệp 3.301,95 ha; đất lâm nghiệp 2.481,3 ha; đất phi nông nghiệp 1.584,51 ha; nhóm đất chưa sử dụng: 4.688,22 ha. Địa hình phức tạp, đồi núi cao, giao thông đi lại ở một số nơi còn khó khăn. Toàn xã có 5 thôn bản/191 hộ/1.031 khẩu với 2 dân tộc Thái, Mông cùng sinh sống (dân tộc Thái chiếm 49,9%, dân tộc Mông chiếm 50,1%). Toàn xã có 35 hộ nghèo chiếm 18,82% và 33 hộ cận nghèo chiếm 17,74%.

Đảng bộ xã Pha Mu có 09 chi bộ trực thuộc, trong đó có 5 chi bộ thôn bản, 02 chi bộ trường học, 01 chi bộ Trạm y tế, 01 chi bộ Công an, với 84 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức là 80 đồng chí, đảng viên dự bị 04 đồng chí; miễn sinh hoạt đảng 01 đồng chí; đảng viên nữ là 10 đồng chí; đảng viên là người dân tộc là 74 đồng chí; đảng viên có huy hiệu Đảng 01 đồng chí.

#### **1. Thuận lợi**

Quá trình triển khai thực hiện đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Đảng bộ xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Kết quả thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng đã trực tiếp góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đi vào nền nếp, thực hiện, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tư tưởng chính trị vững vàng, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt được nâng cao.

Nội bộ đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. Bộ máy chính quyền địa phương từng bước được kiện toàn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, nhân dân từng bước được đổi mới.

## **2. Khó khăn**

Công tác tuyên truyền có phần còn hạn chế; trình độ nhận thức của Nhân dân chưa được đồng đều; việc tiếp thu, thực hiện đề án trong công tác tư tưởng còn chậm đổi mới; cán bộ giúp việc còn kiêm nhiệm nhiều công việc khó khăn trong công tác tham mưu, thực hiện đề án.

## **II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

#### ***1.1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Đề án, Kế hoạch 49***

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh uỷ và Huyện uỷ, Đảng uỷ xã đã xây dựng Kế hoạch số 13-KH/ĐU, ngày 17/11/2016 về việc chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”; tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Đề án 241, Kế hoạch 49. Sau hội nghị Đảng uỷ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ tổ chức triển khai học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân. Các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đều đạt từ 95% trở lên, một số chi bộ, tỷ lệ đảng viên tham dự đạt 100% (Chi bộ trường Mầm non, trường TH&THCS, Trạm Y tế).

Kết quả: Tổng số với 40 hội nghị lồng ghép triển khai tuyên truyền trên 1.724 lượt người tham gia trong đó cán bộ, đảng viên 360 lượt người; cán bộ chưa đảng viên 135 lượt người; Nhân dân 1.229 lượt người tham gia.

Qua tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã là nhiệm vụ trung tâm, trên cơ sở đó từng bước cải thiện đời sống Nhân dân, tạo cơ sở củng cố vững chắc về tư tưởng. Cấp ủy đảng từ xã đến chi bộ đã thường xuyên quan tâm, tập trung tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ hơn về quan

điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm. Thường xuyên giáo dục lý luận chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống cách mạng và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước và của tỉnh, huyện cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác tư tưởng đã góp phần giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Đại đa số cán bộ, đảng viên kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đảng bộ, chính quyền đã tạo được sự thống nhất về tư tưởng và hành động, qua đó tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, động viên, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, các chi bộ thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nêu cao tính tự phê bình và phê bình.

Hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể từ xã đến chi bộ, thôn bản tiếp tục được củng cố và ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị - xã hội. Dân chủ trong Đảng ngày càng được mở rộng và phát huy có hiệu quả, nguyên tắc tập trung dân chủ giữ vững, trật tự kỷ cương, kỷ luật trách nhiệm trong Đảng được tăng cường. Đại đa số cán bộ đảng viên đã nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực rèn luyện học tập hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

### ***1.2. Việc cụ thể hóa, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án, Kế hoạch 49 đối với công tác tư tưởng***

Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/ĐU, ngày 05/01/2017 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng giai đoạn 2016 - 2020, với số lượng 01 Kế hoạch Đảng ủy, 13 Kế hoạch của các chi bộ, đoàn thể, báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện đề án, báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện đề án.

Chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các đề án, Chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, kế hoạch thực hiện của Huyện ủy.

Các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao công tác tuyên truyền đoàn viên, hội viên, vận động Nhân dân thực hiện tốt các Chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước.

### ***1.3. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc về việc thực hiện Đề án, Kế hoạch 49***

Cấp ủy đảng, chính quyền đã nhận thức sâu sắc công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ

làm công tác tư tưởng; xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ về nhiệm vụ công tác tư tưởng của cấp ủy, hằng năm cụ thể hoá các nhiệm vụ hướng dẫn chi bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Chỉ đạo và phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị về công tác tư tưởng.

#### ***1.4. Công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát, sơ kết thực hiện Đề án, Kế hoạch 49***

Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng và mục tiêu chủ yếu đến 2020 tại các chi bộ, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn xã, nhằm nâng cao công tác tuyên truyền đề án chủ trương của tỉnh đến với cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân. Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức giám sát 02 cuộc tại các chi bộ.

### **2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án, Kế hoạch 49**

#### ***2.1. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng***

Người đứng đầu cấp ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện đề án xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo về tư tưởng chính trị thường xuyên cho cán bộ, đảng viên quần chúng Nhân dân, nâng cao công tác chỉ đạo, tuyên truyền và nhận thức cho Nhân dân nắm rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương và chỉ đạo triển khai minh bạch công khai các chế độ chính sách đến thực tế đến với Nhân dân đúng đối tượng. Cụ thể hóa nhiệm vụ và hướng dẫn các chi bộ tổ chức thực hiện, nâng cao công tác tuyên giáo. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đóng vai trò là nòng cốt trong tham mưu thực hiện công tác tư tưởng. Đảng ủy, chính quyền duy trì thường xuyên công tác tiếp xúc đối thoại với Nhân dân theo quy định.

Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã cụ thể hóa bằng các văn bản: Kế hoạch số 07-KH/ĐU, ngày 5/01/2017 của Đảng ủy xã Pha Mu về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 06-KH/MTTQ ngày 13/01/2017 của Ủy ban MTTQ xã Pha Mu về công tác tuyên truyền đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng giai đoạn 2017; Kế hoạch số 10-KH/HPN ngày 27/01/2017 của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pha Mu về công tác tuyên truyền đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng giai đoạn 2017; Kế hoạch số 03-KH/ĐTN ngày 20/01/2017 của Đoàn Thanh niên xã Pha Mu về công tác tuyên truyền đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng giai đoạn 2017; Kế hoạch số 06-KH/HND ngày 15/01/2017 của Hội Nông dân xã Pha Mu về công tác tuyên truyền đề án

nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng giai đoạn 2017; Kế hoạch số 02-KH/CCB ngày 11/01/2017 của Hội Cựu Chiến binh xã Pha Mu về công tác tuyên truyền đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng giai đoạn 2017.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã đã tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền triển khai thực hiện đề án, các Chỉ thị, nghị quyết đề án của tỉnh có chất lượng, hiệu quả.

Đảng ủy tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chuyên đề nhất là giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng” và tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

## ***2.2. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận, hoạt động văn hóa, văn nghệ, công tác giáo dục truyền thống***

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ duy trì tổ chức hội nghị báo viên thông tin thời sự hằng tháng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của địa phương, củng cố kiện toàn trường bản, người có uy tín, lựa chọn nội dung truyền truyền cho phù hợp với thực tiễn của cơ sở. Tổng số báo cáo viên, tuyên truyền viên 13 đồng chí về trình độ chuyên môn đại học 9 đồng chí; lý luận chính trị 10 đồng chí, 01 đồng chí chưa qua đào tạo. Qua thực hiện đề án các đồng chí đội ngũ báo cáo viên cơ sở đã có những chuyển biến tích cực về công tác tuyên truyền tư tưởng chính trị. Tổng số 48 hội nghị/ 1.104 lượt người nghe, nội dung chủ yếu được tuyên truyền về giáo dục chính trị tư tưởng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được kịp thời, xử lý vấn đề nóng nhạy cảm, MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội được phát huy hiệu quả.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện. Tham gia đầy đủ ngày hội thể thao các dân tộc huyện Than Uyên ngày 2/9 hàng năm, tổ chức các ngày hội xòe chiêng, ngày hội đại đoàn kết các dân tộc, Đại hội Đảng bộ, bầu cử đại biểu Quốc hội

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với tổng số 44 buổi với 2.200 lượt người tham gia.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Triển khai thực hiện nếp sống văn hóa mới đồng bào dân tộc mông, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, duy trì hoạt động đội văn nghệ thôn bản ngày được nâng cao phục vụ thu hút đông đảo quần nhân dân tham gia.

Hệ thống tủ sách pháp luật, được trang bị đầy đủ đảm bảo, nhà văn hóa trung tâm xã các thôn bản được đầu tư xây dựng. Hiện nay, xã có 01 tủ sách pháp luật, 98,75 % hộ gia đình văn hóa; 100 % thôn bản văn hóa; 100 % cơ quan, trường học, trạm y tế đạt văn hóa; 100% các thôn bản có đội văn nghệ, 100 % các thôn bản có nhà văn hóa. Thực hiện tốt vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Trong năm 2017 tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã 3 công trình đường bản Chít, Pá Khoang, nhà văn hóa Pá Khôm là 1.573.745.000đồng. Tổ chức ngày chủ nhật xanh vệ sinh làng bản được 12 lượt trên 700 lượt người tham gia. Năm 2018 vận động nhân dân hiến đất mở rộng nền đường và huy động Nhân dân đóng góp ngày công, vệ sinh làng bản, khơi thông cống rãnh, phát dọn đường giao thông nội bản được 120 buổi với hơn 400 lượt người tham gia. Năm 2019 xã đã đăng ký lập chủ chương đầu tư 5 công trình đã được phân bổ vốn 2 công trình (nhà văn hóa bản Pá Khôm và nhà văn hóa trung tâm xã mức đầu tư 825 triệu: nhà nước hỗ trợ 750 triệu; nhân dân đóng góp 75 triệu); công trình nhà văn hóa bản Pá Khoang 150 triệu, huy động nhân dân đóng góp 140 triệu. Năm 2020 đầu tư xây dựng 4 công trình tổng vốn là 3.140.000.000đ (trong đó Nhân dân đóng góp 303 triệu đồng bằng 2.020 ngày công). Năm 2021 đầu tư xây dựng 4 công trình tổng vốn là 4.064.000.000đ (trong đó Nhân dân đóng góp 419 triệu đồng bằng 2.793 ngày công).

Trong việc cưới, việc tang được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện phát huy được những truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa của các dân tộc, đã loại bỏ bài trừ các hủ tục lạc hậu mê tín, dị đoan trong việc cưới, tang, lễ hội.

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể chưa thực hiện được.

### ***2.3. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; công tác giáo dục lý luận chính trị***

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền đã cụ thể hóa các nghị quyết, đề án của tỉnh, huyện vào triển khai thực tiễn của địa phương, công tác tổ chức triển khai, quán triệt, học tập các Chỉ thị, nghị quyết được

thường xuyên theo đề án 1327 về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hình thức tuyên truyền miệng trên các hội nghị báo cáo viên, Đảng ủy, các chi bộ, khối tuyên truyền trong các thôn bản; tỷ lệ cán bộ đảng viên được học tập đạt 100%, tỷ lệ quần chúng nhân dân được tuyên truyền, quán triệt chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước đạt 98%.

Đảng ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng đến với các chi bộ và cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Hình thức tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, đề án của tỉnh đối với cán bộ, đảng viên, hội viên; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nhằm đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Với 40 hội nghị lồng ghép triển khai tuyên truyền trên 1.724 lượt người tham gia trong đó cán bộ, đảng viên 360 lượt người; cán bộ chưa đảng viên 135 lượt người; Nhân dân 1.229 lượt người tham gia so với thời điểm trước đã có sự chuyển biến tích cực.

#### ***2.4. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những luận điệu tuyên truyền sai trái, thù địch***

Đảng ủy, chính quyền xã đã phát huy hiệu quả tổ chức các hội nghị đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp với Nhân dân trên địa bàn xã và thông tin hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên và tổ dân vận nâng cao công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến, hòa bình” của các thế lực thù địch.

Phát huy hiệu quả của hệ thống truyền thanh cơ sở, vai trò của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, già làng, trưởng bản, người có uy tín, giáo viên, tổ dân vận... trong công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác. Hệ thống truyền thanh của cơ sở chưa được đầu tư, Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, dư luận xã hội của Đảng bộ xã được duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên thông tin thời sự hằng tháng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của địa phương. Trưởng các thôn bản, người có uy tín lựa chọn nội dung truyền truyền phù hợp với thực tiễn của cơ sở.

#### ***2.5. Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên***

Đảng ủy xã tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, công tác phòng chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên cụ thể như tổ chức tuyên truyền miệng, đăng ký tu dưỡng rèn luyện, đánh giá cán bộ hằng năm. Đảng ủy đã tự kiểm tra các đồng chí cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên trong công tác tu dưỡng rèn luyện đăng ký thực hiện hàng năm là 3 cuộc với 3 đối tượng.

### ***2.6. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng các cấp***

Đảng ủy xã đã kiện toàn Khối Dân vận Đảng ủy, Tổ Dân vận thôn bản, báo cáo viên, tuyên truyền viên là bí thư các chi bộ, nắm bắt tư tưởng và định hướng kịp thời, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cơ sở

### ***2.7. Cơ chế, chính sách đối với công tác tư tưởng***

Hệ thống loa truyền thanh cơ sở chưa được đầu tư cơ bản. Đã xây dựng nhà văn hóa thôn bản 5/5 bản, phục vụ nâng cao trong công tác tuyên truyền, hội họp.

Chính sách hỗ trợ đội văn nghệ 2.000.000đ/ đội/ năm phục vụ trong công tác tuyên truyền, phong trào kỷ niệm các ngày lễ, ngày tết, thu hút đông đảo nhân dân tham gia cổ vũ.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

Trong 5 năm thực hiện Đề án 241, Kế hoạch 49, cấp ủy từ xã đến cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng và chất lượng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội luôn được củng cố và hoạt động có hiệu quả. Công tác giáo dục lý luận chính trị đã có những chuyển biến tích cực đi vào nền nếp hoạt động có hiệu quả. Công tác cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh đã góp phần quan trọng vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống ở địa phương. Cơ sở vật chất văn hoá cơ bản được đầu tư, việc nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng công tác tư tưởng, giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn xã được kịp thời. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương được ổn định. Công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ xã.

### **2. Hạn chế, yếu kém**

Công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác tư tưởng có việc còn chậm, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số chi còn chậm, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận



xã hội có thời điểm, có việc chưa kịp thời. Một số ít chi bộ chưa chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng; chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có thời điểm còn hình thức, kết quả chưa rõ nét.

### **3. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém**

#### ***3.1. Nguyên nhân khách quan***

Chưa có chế độ chính sách đãi ngộ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền viên. Kinh nghiệm của một số cán bộ làm công tác tư tưởng còn hạn chế thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

#### ***3.2. Nguyên nhân chủ quan***

Một số ít cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên và một bộ phận Nhân dân chưa nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công tác tư tưởng, chưa thực sự quan tâm đúng mức và thường xuyên.

Việc phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác tư tưởng có lúc, có nơi chưa hiệu quả.

### **4. Kinh nghiệm rút ra**

*Một là*, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp đối với công tác tư tưởng - văn hoá

*Hai là*, phát huy vai trò, tính tiên phong của công tác tư tưởng - văn hoá.

*Ba là*, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân kiên định mục tiêu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

*Bốn là*, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội để làm tốt công tác tuyên truyền về tư tưởng chính trị của các đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân.

## **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI**

### **1. Nhiệm vụ**

Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện đề án công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc các quan điểm của đảng về công tác tư tưởng - văn hoá là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ. Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc; thường xuyên định hướng dư luận cho nhân dân,

góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xây dựng, thực hiện quy chế, quy định về trách nhiệm của cấp uỷ, bí thư đảng uỷ đối với công tác tư tưởng, định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết về công tác tư tưởng.

Xây dựng, bổ sung quy chế hoạt động, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, đặc biệt là đội ngũ bí thư các chi bộ và các ngành đoàn thể chính trị xã hội của xã để nâng cao trong công tác tư tưởng trong Nhân dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp trong công tác tuyên truyền, nhất là việc truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Đảng, gắn với lý luận với thực tiễn cho phù hợp.

## **2. Giải pháp**

Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác tư tưởng, coi đó thực sự là mặt trận hàng đầu và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng. Tiếp tục triển khai có trọng tâm Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ giai đoạn 2016 - 2020”, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các cấp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng;

Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, dư luận xã hội trực tiếp giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng. Đổi mới phương pháp nắm bắt dư luận xã hội, năng lực dự báo tình hình; nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, định hướng các hoạt động tuyên truyền các sự kiện, hoạt động lớn của Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền; tổ chức đối thoại trực tiếp, thông tin hai chiều.

Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện đảm bảo sát thực, khả thi. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng của Đảng bộ; hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nâng cao chất lượng các thông tin, tài liệu, đảm bảo tính thời sự, phục vụ tốt cho hoạt động tuyên truyền trong toàn Đảng bộ.

Tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người Lai Châu nói chung và xã Pha Mu nói riêng; thu hút đầu tư phát triển KT - XH. Chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các thế lực thù địch, phản động trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng. Nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi âm mưu kích động, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng ngay từ cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; chú trọng tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trên đây báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch số 49 - KH/HU, ngày 30/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện của Đảng ủy xã Pha Mu./.

Nơi nhận:

- Huyện ủy Than Uyên,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Thường trực Đảng ủy,
- Ủy viên BCH Đảng bộ xã,
- Bí thư các chi bộ,
- Lưu VPĐU.

**TM/ ĐẢNG ỦY  
PHÓ BÍ THƯ**



**Hoàng Phi Hùng**